

Số: /BC-UBND

Tây Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trong 6 tháng đầu năm 2023**

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tại Công văn số 1857/SLĐTĐBXH-VLGDNN ngày 14/6/2023 về việc báo cáo tình hình tai nạn lao động của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trong 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện, Công an huyện, Liên đoàn Lao động huyện cùng với các ban, ngành có liên quan và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện, nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp của huyện.

UBND huyện đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 24/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn huyện Tây Sơn. Tăng cường chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; ngoài ra, đã chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương tổ chức kiểm tra về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp có sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, kết hợp đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đầy đủ các chế độ liên quan đến người lao động về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương theo quy định.

Qua theo dõi, báo cáo của các cơ quan đơn vị liên quan, trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2023, không có xảy ra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn báo cáo đề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Sở Lao động - TBXH tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- PVP-VX, C3;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Mỹ**

